

# Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái



Bà Nguyễn Thị Nhỏ, xã Thụy Quỳnh (Thái Thụy) ủng hộ 5 tấn gạo phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ tỉnh, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã ủng hộ tiền mặt, nhiều hiện vật hữu ích khác cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch và người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Gia đình cháu Đào Văn Sơn, thôn Nam Đồng Bắc, xã Nam Thắng (Tiền Hải) nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo của xã. Bản thân cháu Sơn mắc bệnh hiểm nghèo, kinh tế gia đình phụ thuộc vào ông bà đã ở tuổi "thất thập". Từ khi xuất hiện dịch Covid-19, gia đình đã khó khăn càng khó khăn hơn. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình cháu Sơn, Hội Nông dân xã Nam Thắng đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình cháu mỗi tháng 300.000 đồng và 10kg gạo trong 1 năm. Đào Văn Sơn chia sẻ: Trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình cháu, đây là niềm động viên tinh thần to lớn, giúp gia đình cháu với bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cùng thôn với Sơn có hộ ông Đào Xuân Chính, 51 tuổi cũng là một trong những hộ nghèo của xã Nam Thắng. Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến đời sống

người dân, gia đình ông Chính đã được các nhà hảo tâm ủng hộ 15,6 triệu đồng cùng khẩu trang để phòng, chống dịch. Ông Chính cho biết: Gia đình tôi có 5 người thì cả 5 người đều mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi rất xúc động và cảm ơn cấp ủy, chính quyền xã cùng các nhà hảo tâm đã không quên những mảnh đời khó khăn như chúng tôi và mong sẽ có nhiều hoạt động thiện nguyện hơn nữa để những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không ai bị bỏ lại phía sau.

Còn tại Quỳnh Phụ, tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã lan tỏa đến khắp các địa phương. Ông Phạm Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Sau khi phát động toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, MTTQ huyện đã nhận được sự ủng hộ và đăng ký ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân với số tiền trên 400 triệu đồng cùng nhiều hiện vật khác như khẩu trang, dụng cụ rửa tay sát khuẩn, gạo, mì tôm... MTTQ huyện đã phối hợp với các đơn vị, cá nhân tổ chức các hoạt động thiện nguyện tiếp sức cho cán bộ, y bác sĩ, chiến sĩ LLVT trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các tổ chức: Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tiếp nhận và phân phát hàng chục nghìn

chiếc khẩu trang vải, khẩu trang y tế và các vật dụng cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chia sẻ: Sau khi phát động toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến nay MTTQ tỉnh đã tiếp nhận tâm lòng hảo tâm của 125 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ bằng tiền mặt số tiền hơn 4,1 tỷ đồng. Ngoài ra, MTTQ tỉnh còn tiếp nhận bằng hiện vật: 28 tấn gạo, hơn 1.600 thùng sữa gạo, 571.000 khẩu trang, 2 máy thổi, 10 máy monitor, 1.500 bộ xét nghiệm Covid-19, hơn 1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế, 50 chậu rửa tay lắp đặt tại các bệnh viện lớn trong tỉnh, 50 thùng mì tôm và hơn 10 vạn tờ rơi phân phát đến tận tay người dân... với tổng giá trị hiện vật hơn 10,7 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp hỗ trợ tiền, vải, phụ liệu để may khẩu trang phát miễn phí cho người dân với tổng giá trị hơn 2,4 tỷ đồng. Đây là minh chứng rõ nhất về sự chung tay, vào cuộc của các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng hành cùng cả nước đẩy lùi dịch Covid-19. Thời gian tới, chúng tôi sẽ bảo đảm tốt nhất công tác tiếp nhận sự ủng hộ của các nhà hảo tâm đồng thời quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

**TIẾN DAT**

## Lịch sử hào hùng

Lịch sử của đất và người Quỳnh Phụ là một dòng chảy thẳng tắp, liên tục, hòa cùng lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Còn vang vọng mãi bên bờ sông Hóa lời thề đánh giặc bất hủ của Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ ba năm 1288. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều trận chiến đấu của quân và dân Quỳnh Phụ đã đi vào lịch sử như những bản anh hùng ca còn vang vọng mãi đến mai sau: "Tiếng trống Sơn Đông, tiếng công Viên Thăng/Cò gai Đông Tiêm cầm liềm phá bốt/Anh trai Quan Đình vác cuốc đuổi Tây".

Với tinh thần "Tất cả vì miền Nam ruột thịt", "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, những người con của quê hương Quỳnh Phụ đã "xé dọc Trường Sơn đi cứu nước". Thi đua cùng tiến tuyến, người ở lại hậu phương cùng gắng sức lập công trên mặt trận sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội và phục vụ chiến đấu. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Quỳnh Phụ đã tiễn đưa 57.247 thanh niên vào quân đội, hàng chục nghìn người tham gia thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến. 6.644 liệt sĩ quê Quỳnh Phụ đã dâng hiến trọn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc; 3.353 trở thành thương binh, bệnh binh; hơn 2.000 người trực tiếp chiến đấu và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học...

Ghi nhận những cống hiến đó, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 11 tập thể, 5 cá nhân; 703 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

## Tương lai tươi sáng

Những ngày tháng tư, trở về thăm xã Quỳnh Giao, quê hương của "tiếng trống Sơn Đông" năm xưa, chúng tôi cảm nhận được không khí hồ hởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương khi với tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Những con đường bê tông thênh thang dẫn vào các thôn xóm, làng nghề Bến Hiệp với những dãy nhà cao tầng san sát, cụm công nghiệp Quỳnh Giao với 11 cơ sở đang nhộn nhịp sản xuất, 3 cơ sở đang triển khai xây dựng hạ tầng... như tổ điểm thêm cho bức tranh phát triển năng động của địa phương. Ông Nguyễn Đình Thiệu, Chủ tịch UBND

# Nhịp sống mới trên quê hương Quỳnh Phụ

Quỳnh Phụ - mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống văn hóa, văn hiến cùng tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường, hôm nay đang nỗ lực vươn tới những đỉnh cao mới.



Công nhân Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor, cụm công nghiệp Đồng Hải (Quỳnh Phụ) vận hành dây chuyền sản xuất.

xã cho biết: Bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, Quỳnh Giao đã đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng việc chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.

Cũng như Quỳnh Giao, nhiều địa phương trong huyện Quỳnh Phụ đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội. Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ, giúp đỡ của trung ương và của tỉnh, 100% số xã của Quỳnh Phụ đã về đích NTM, tạo nền tảng quan trọng để tháng 10/2019 Quỳnh Phụ được công nhận huyện NTM, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Với thành tích này, Quỳnh Phụ vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Các tiêu chí tiếp tục được huyện quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến nay đã có 17/22 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức. Kinh tế Quỳnh Phụ có tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 5 năm qua tăng 10,3%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng tăng lên 67,9%. Sản xuất nông nghiệp ổn định, năng suất lúa bình quân



Đường nông thôn mới xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ).

Ảnh tư liệu

đạt 133,6 tạ/ha, bước đầu hình thành, phát triển theo hướng hàng hóa, quy mô lớn với 23 cánh đồng mẫu, tích tụ đất đai được 219,4ha. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản phát triển mạnh, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người lao động. Toàn huyện đã quy hoạch được 2 khu công nghiệp (khu công nghiệp Cầu Nghìn, khu công nghiệp Thaco - Thái Bình) cùng 5 cụm công nghiệp, tiếp thu 112 dự án đầu tư, tăng 30 dự án, đăng ký sử dụng trên 50.000 lao động. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Thaco - Trường Hải, Hương Sen, MXP... đã đầu tư vào địa phương. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Công tác quản lý tài chính, điều hành ngân sách đúng quy định.

Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế... từng bước được đầu tư hoàn thiện. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa được nâng lên. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở được tăng cường, văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng cao. Đồng chí Nguyễn Quang Cơ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Mạch nguồn truyền thống nối quá khứ với hiện tại và tương lai là động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quỳnh Phụ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức nỗ lực, sáng tạo

đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát triển kinh tế, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa - xã hội và các công trình hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh. Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự. Xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM bền vững từ cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, xây dựng Quỳnh Phụ ngày càng phát triển, từng bước trở thành huyện NTM kiểu mẫu.

**TRỊNH CƯỜNG**

# Thịt lợn tăng giá khó người bán, khổ người mua

Sau hơn 1 tuần hạ nhiệt, giá thịt lợn hơi trên địa bàn tỉnh giảm và giữ ở mức từ 78.000 - 84.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khi chưa giảm xuống 70.000 đồng/kg như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì những ngày gần đây giá thịt lợn hơi lại tăng mạnh khiến tiểu thương và người tiêu dùng đều gặp khó khăn.

Thịt lợn hơi tăng giá từng ngày, "khó khăn không lấy được hàng do nguồn cung khan hiếm", "bán rất chậm", "sức mua của người dân giảm"... là những phản nản của nhiều tiểu thương buôn bán thịt lợn. Bà Trần Thị Nhung, thôn Kim, xã Vũ Lạc (thành

phố Thái Bình) cho biết: Sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều chỉnh giá thịt lợn hơi xuống 70.000 đồng/kg thì từ ngày 1 - 10/4 tôi lấy thịt lợn hơi ở chợ đầu mối bên Nam Định với giá 82.000 đồng/kg, giảm được 4.000 đồng/kg so với trước đó. Nhưng khoảng một tuần nay, thịt lợn hơi liên tục tăng giá trở lại, lần lượt tăng lên 88.000 đồng, 92.000 đồng, 95.000 đồng rồi 98.000 đồng/kg. Hôm nay, tôi gọi điện cho cơ sở bên chợ đầu mối để lấy hàng thì họ báo ngày mai giá thịt lợn hơi tiếp tục tăng lên 99.000 đồng/kg. Lo lắng giá thịt lợn hơi tiếp tục tăng cao nên tôi đã đặt mua 10 con lợn để dự trữ giết mổ dần thay vì mua

hơi ở ngoài tỉnh mới phải chịu giá cao do mất thêm chi phí vận chuyển mà nguồn hàng chúng tôi lấy trong tỉnh cũng cao như vậy. Chủ các trang trại, hộ chăn nuôi lợn đều nói do con giống tăng giá gấp 2 - 3 lần so với trước, thức ăn chăn nuôi cũng tăng, nguồn cung thiếu, nhiều thương lái đến tận giá cao, nếu chúng tôi không trả giá cao hơn hoặc ngang bằng thì họ không bán. Khó lấy hàng, phải mua với giá cao, đến khi bán lại chậm, thực sự chúng tôi chẳng được mấy đồng lãi, chỉ có duy trì cái nghề cho qua giai đoạn khó khăn này. Cũng là một tiểu thương trong chợ Đê Thám,

chị Nguyễn Thị Liên phải liên tục giải thích mỗi khi có khách đến mua thịt lợn chẻ đất. Chị Liên cho biết: Mọi người đều thắc mắc Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo điều chỉnh giảm giá thịt lợn hơi, vậy tại sao thịt ở chợ vẫn tăng. Sau khi nghe giải thích giá lợn hơi tăng từ 15.000 - 17.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng chứ không giảm như trên ti vi đã đưa tin, có người hiểu thì mua ủng hộ, ai không hiểu thì vẫn chẻ đất. Số lượng người mua giảm hẳn và nếu có mua thì cũng chỉ lấy một vài lượng thay vì mua nhiều như trước nên lượng thịt tiêu thụ rất chậm. Qua khảo sát, giá thịt lợn tại các chợ dân sinh đồng loạt tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. Tùy từng loại thịt có giá từ 160.000 - 180.000 đồng/kg thay vì 140.000 - 160.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng 4. Giá thịt lợn tăng mỗi ngày không chỉ khiến người kinh doanh gặp khó khăn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến người

tiêu dùng. Ông Đào Xuân Quẩy, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) cho biết: Chúng tôi là lao động tự do, nhiều ngày rồi không có việc làm phải nghỉ ở nhà vì dịch Covid-19. Thu nhập bị

giảm nên đời sống hết sức khó khăn, thi thoảng muốn mua thịt lợn để cải thiện bữa ăn cho gia đình nhưng đắt như này thì phải tính toán lại chi tiêu, chuyển sang loại thực phẩm khác

cho hợp lý. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục có biện pháp bình ổn giá thịt lợn để chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng.

**MINH QUÂN**



Thịt lợn tăng giá khiến sức mua của người dân giảm rõ rệt.